

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading : 265 Health ทั่วไป	
Date : - 5 พ.ย. 2544	Page : 14	Source : ไทยรัฐ	No : 44380852
Keyword			

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการ

# พยาบาลเงินยกย่อง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พยาบาลและการดูแลสุขภาพ ในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2544 แก่มาดามลิน ยู-อิง ผู้นำสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและกรมสุขภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีน พระที่นั่งอเนกานุสรณ์ ในพระบรมมหาราชวัง หรือพระราชนิเวศน์อเนกานุสรณ์ เป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลด้วย

ในโอกาสที่กรมพระสวัสดิวัดนวิมล ทรงพระกรุณาฯ และท่านผู้หญิงกษัตริย์ศรี ทรงพระกรุณาฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2544 แก่มาดามลิน ยู-อิง ผู้นำสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและกรมสุขภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีน พระที่นั่งอเนกานุสรณ์ ในพระบรมมหาราชวัง หรือพระราชนิเวศน์อเนกานุสรณ์ เป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลด้วย

ที่จะดำเนินการให้เกิดการพัฒนาดังกล่าวได้ จำเป็นต้องมีการผู้นำสูง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความมานะอดทน กล้าหาญ มีสติปัญญา และความรู้ในศาสตร์การพยาบาล อย่างดี และการสร้างเครือข่ายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นกอด ใกล้เคียงต่อความร่วมมือประสานงานและการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ซึ่งจะนำไปสู่ระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง และงานบริการที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับมาดามลิน ยู-อิง เจ้าของรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2544 ซึ่งเป็นผู้นำสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ และเป็นผู้นำบุกเบิกงานด้านบริการสุขภาพในต่างประเทศจนเป็นผลสำเร็จ แม้เวลาจะมียาวถึง ๘ ปีแล้วที่สุขภาพร่างกายของเธอยังคงแข็งแรงกระปรี้กระเปร่าพร้อมกันนี้ มาดามยู-อิง ได้เผยถึงชีวิตการต่อสู้ด้านงาน



พยาบาลว่า หลังเรียนจบวิชาการศึกษาจาก Peking Union Medical College เมื่อปี ค.ศ. 1941 ชีวิตเธอก็ทุ่มเทความยากลำบากในการต่อสู้เพื่อชีวิตพยาบาล และในทุกครั้งที่บ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงก็พากันไปค้นหาพยาบาลอาสาสมัคร และหักสวทนต์โดย



ถูกปิดรับบริการแล้ว มีเพียงแพทย์และพยาบาลไทย  
และบุคลากรไทยที่ มาตามลีนกล่าวถึงการกระทำ  
ซึ่งช่วยขยายพื้นที่ในประเทศไทย ปัจจุบันการขยาย  
บริการในต่างประเทศเพิ่มขึ้น มีโรงพยาบาลมากขึ้น แต่ก็ยังมี  
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรของประเทศ  
ที่มี 1,500 ถึง 2,000 คน และมีพยาบาลต่อประเทศเพียง 1 ล้าน 2  
แสนคน ส่วนในอเมริกา มีบุคลากรประมาณ 1,000  
คน ซึ่งจะมีพยาบาลต่อคนไข้มีค่อนข้างน้อยมาก  
จนยากที่จะหาคนไข้ได้ และยังมีบุคลากรที่  
ใหญ่ถึงไม่ยอมทำงานในสถานพยาบาล

มาตามลีนกล่าวว่า การได้รับรางวัลในเมืองไทย  
และได้ดูงานการพยาบาลที่ รพ.วามานินดี ทำให้เธอเห็น  
ถึงศักยภาพที่เข้มแข็งในวิชาชีพพยาบาลของไทยอย่าง  
แท้จริง ซึ่งความก้าวหน้าในวิชาชีพของไทยเธอเชื่อ  
ว่ามีส่วนมาจากการผลักดันของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รักในงานการ  
พยาบาล โดยทรงงานหนักเพื่อให้ความช่วยเหลือด้าน  
สุขภาพอนามัยแก่พสกนิกรที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร จึง  
คนไทยนับถือว่า ชาติที่มิใช่ตลอดที่เป็นตัวอย่าง ทำให้การ  
ขับเคลื่อนงานสาธารณสุขก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว